

TÍNH NĂNG ĐỘNG TRONG HỆ GIÁ TRỊ VĂN HÓA NAM BỘ QUA MỘT SỐ NHÀ LÃNH ĐẠO THỜI ĐỔI MỚI

LEATHÒ TRUÛC ANH^(*)

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi giới hạn nghiên cứu những biểu hiện của tính năng động trong văn hóa Nam Bộ chủ yếu dựa trên nguồn tài liệu và những hiểu biết còn hạn hẹp của mình về số ít những người nòng cốt lãnh đạo mang niềm đam mê trong hơi thở văn hóa Nam Bộ những thời kỳ những nhà lãnh đạo xuất sắc. Tính cách của họ có thể xem là sợi kết tinh của văn hóa Nam Bộ là hiện thân của tố duy và văn hóa ồng tồn năng động Nam Bộ tên tuổi và sự nghiệp của họ gắn liền với thời kỳ đổi mới nhất nước, nội lực của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, và có thể nói là Võ Văn Kiệt - hai người nòng cốt quản chung Nam Bộ và nhận danh hiệu nòng cốt yêu mến, kính trọng.

Những người nổi trên thời kỳ những con người cải cách văn hóa hiện hình và vì trí xã hội khai thác biết. Quan trọng hơn, tố duy lãnh đạo năng động, sáng tạo của họ không chỉ góp phần mang niềm sống, sự thay da đổi thịt cho Nam Bộ - vùng đất hồi sinh niềm sống nghiệp, mà còn tác động nên tạo ra những bước ngoặt mới phải cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước sau một thời gian dài trì trệ khủng hoảng, tính từ khi thống nhất hai miền Nam-Bắc.

Nghiên cứu một tính cách thuộc hệ giá trị văn

hóa của một vùng miền qua con người cải cách - danh nhân văn hóa của vùng miền ấy không thể tách rời bối cảnh thời đại lịch sử. Hồi tưởng những cải cách hiện hình - những nhân tố chủ yếu góp phần tích cực thúc đẩy lịch sử tiến lên, những hơi thở sống động của thời đại, mang dấu ấn sâu sắc của lịch sử. Vì thế nên để hình dung những ảnh hưởng và đóng góp của tính năng động trong văn hóa Nam Bộ gắn với tố duy lãnh đạo của những nhà cải cách văn hóa tiêu biểu nào đó, chúng tôi sẽ giới thiệu một nét bức tranh kinh tế - xã hội Nam Bộ và cải cách trước giai đoạn đổi mới (từ 1975-1985) qua tổng hợp đôi nét của một số nhà nghiên cứu kinh tế - chính trị:

Qua bức tranh toàn cảnh thời kỳ 1976 - 1986, chúng ta có thể hồi tưởng lại một thời kỳ khôi phục của đất nước - một giai đoạn thương nòng cốt nên với nhiều kỳ vọng buồn tẻ, bên cạnh những mảng sáng nào đó của thời kỳ. Nhìn chung, sự bức bối và ngoài ngait trong đời sống xã hội luôn hiện diện, dù dưới hình thức này hay hình thức khác. Tuy nhiên, nhờ một tác động lịch sử "thời kỳ anh hùng". Trước bối cảnh ấy, tính năng động của những cải cách xuất sắc, cải cách này là những nhà lãnh đạo chúng tôi đã dẫn, nòng cốt phát huy một cách triệt để với mục đích làm sao nòng cốt thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, kém phát triển, tiến tới hoá

(*) ThS. Giảng viên Sư phạm KHXH & NV TP.HCM

chính là. Nãi hỏi tại sao nên một dấu ấn lịch sử vào cung quan trọng trên con đường phát triển đất nước, khi tôi nội công xuất môn, nói một toan diện và sự sắc nét kinh tế - xã hội mà chính thức bắt đầu.

Với những sáng tạo mang tính đột phá này, biệt trong tổ duy kinh tế có Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh nước nhìn nhận nhờ người coi công chính trong việc khôi phục, thiết kế và trực tiếp triển khai chương trình Đổi mới, nhất là trong nhiệm kỳ Nãi hỏi Năng lực thời VI, khi ông giới công và Tổng bí thư.

Với có Thủ tướng Võ Văn Kiệt - một nhà lãnh đạo luôn tạo những dấu ấn trong mỗi hoàn cảnh, mỗi công và công tác, chúng tôi cũng nhận thấy những biểu hiện tổng thể. Người ta thông yêu mến gọi là Thủ tướng của mình bằng cái tên Anh Sáu Dân, hay chèo đò gian khổ này long kính trong là Ông Kiệt. Bởi vì ông, dù là trong thời kỳ chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, hay lúc thời bình dựng xây đất nước, nếu một lòng vì dân, với khí chất năng nổ và hào sảng của người Nam Bộ Ông, người ta thấy một hình mẫu của một cái nhân sáng tạo, luôn hành động, coi ý chí tiến công, nổi bật.

Coi thể khẳng định rằng, ông là một trong những nhà lãnh đạo tiên phong trong công cuộc đổi mới đất nước, nước xem nhờ một "kiến trúc sư" chủ chốt của công cuộc đổi mới. Ông quan niệm thật rõ ràng và nhất quán rằng: "Đổi mới không phải là xóa bỏ hoàn toàn cái cũ hay từ bỏ CNXH, mà là nhận thức đúng đắn hơn về một CNXH nhận bản, hoàn thiện, với lý tưởng phục vụ con người, vì con người"¹. Chính vì thế Ông luôn trăn trở tìm ra nhiều phương pháp để thực hiện nhiều nội dung với tầm nhìn sâu rộng và trí tuệ sắc sảo.

Ở có Thủ tướng Võ Văn Kiệt, sự sáng tạo trong tổ duy lãnh đạo gắn liền với tính quyết đoán một cách khoa học. Ngay sau khi thống nhất Tổ quốc, miền Nam mới riêng và cả nước mới chung bắt tay vào công cuộc xây dựng lại đất nước. Lúc nội chúng ta còn rất hạn chế và rất thiếu kinh nghiệm trong quản lý kinh tế Chính 0 thời điểm này cảm và trọng yếu nội rất cần những

tổ duy năng nổ và quản lý nhiều hành kinh tế và có Thủ tướng Võ Văn Kiệt này tạo nên những ấn tượng rất sâu sắc trong lòng vực này, với những quyết sách táo bạo nhờ những niềm tin quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Nam Bộ và cả nước.

Ông đưa ra chủ trương xây dựng nông dân truyền tải nên 500KV dọc theo chiều dài đất nước để giải quyết nhu cầu nên năng trên toàn quốc, thì này coi rất nhiều ý kiến khác nhau, kể cả phản bác, không tin vào tính khả thi, cũng nhờ năng lực của nội kỹ thuật, khai năng huy động nguồn tài chính cho đời. Những ông kiến quyết bảo vệ quan niệm của mình. Không hề sợ hãi hay chùn chùn, mà là dấn thân cô sức tham khảo ý kiến của nhiều nhà khoa học hàng đầu, nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm. Thúc đẩy này cho thấy sự quyết đoán của ông là chính xác, và công việc xây dựng này hoàn thành trước tiên này 2 năm. Nông dân 500KV Bắc-Nam giờ là một trong những biểu tượng của quá trình đổi mới.

Dùng nhờ cũng chẳng quên lời khi coi lúc bảo chí gọi Ông là Thủ tướng nên. Những công trình nên năng lớn nhờ Thái Mô, Yaly, Hàm Thuận - Nha Mi, Sông Hinh, Phú Mỹ Cầu Mau... nếu coi dấu chân khai môi và nước thực trực tiếp của ông. Cũng nhờ thế Ông cũng lại là Thủ tướng cầu nông với hàng loạt công trình xa là Bắc Thăng Long - Nội Bài, nông cao tốc Lạng - Hoà Lạc, cầu Mỹ Thuận, nông Trường Sơn công nghiệp hoá. Và nhắc đến Ông là người cũng các nhà khoa học thì tìm con đường thoát nghèo cho miền Trung với các đời an lành: cảng Dung Quất, khu công nghiệp lọc hoá dầu Dung Quất v.v...

Về sự năng nổ, sáng tạo trong tổ động ngoại giao, Ông Võ Văn Kiệt cũng nước xem là nhà lãnh đạo này bên, sáng suốt và khoa học. Tiếp thu quan niệm của lâu đời Nam Bộ "nhất cần thì, nhì cần lân, tam cần giang, tứ cần loại người cần nên", Ông nhận thức sâu sắc rằng cần tận dụng xu thế hoà bình, hợp tác, phát triển của quá trình toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế nên thời phát huy thế mạnh riêng vùng Nam Bộ - nơi gặp gỡ của nhiều kiến tài nên và xã hội thuận lợi để thực này quan hệ hợp tác song phương, đa phương giữa Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới, gần nhất là các nước Đông Nam Á và khối Asean nhằm đạt mục tiêu xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, vững chắc.

¹ <http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=60133>

Tổ chức hiệu ngoại giao sau thời kỳ nói mới: “Việt Nam muốn làm bạn với các nước trên thế giới” nên hôm nay: “Việt Nam sẵn sàng làm bạn với các nước trên thế giới” là cái quá trình phản nãu lâu dài, bền bở trên con đường kháng chiến. Thế và lực của toàn thể dân tộc Việt Nam. Trong nội bộ xuất phát niềm và các giai trò như hòng không thể không nói tới tổ duy nói mới của nhà lãnh đạo tại năng - Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Khi vì thủ tướng nước dân Nam Bộ toàn sung, nước nhà dân cái nước yêu kính ấy qua nói, trong niềm chia buồn nói nên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long viết: “Tôi rất buồn khi nước tin nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua nói. Ông Võ Văn Kiệt là một người bạn củ của Singapore, người nào góp phần rất nên mong cho mối quan hệ vững chắc của hai nước chúng ta ngay hôm nay. Dẫu số lãnh đạo của ông, Việt Nam nào một công nên kinh tế ra thế giới, tích cực tới do hòa thông mãi và nào tổ, và rất nhiều tiến bộ Ông cũng nên vai trò quan trọng trong việc thực này mối quan hệ chặt chẽ hơn với khu vực và những nói tại khác bên ngoài. Việt Nam nào thức hiện một số sáng kiến quan trọng trong niềm kỳ của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, trong niềm coi việc gia nhập ASEAN năm 1995 và tham gia vào việc thành

lập ASEM năm tiếp theo với tổ cách là một thành viên sáng lập”... và ông Tổng Thống kỳ Liên hiệp quốc Ban Ki-moon bày tỏ sự chia buồn sâu sắc tới chính phủ và nhân dân Việt Nam khi nước tin nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt từ trần. Người phát ngôn của Tổng Thống kỳ LHQ nêu rõ: “Ngài Tổng thống kỳ rất buồn khi nước tin nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua nói. Là một nhà và quan trọng nên sau những cái cách kinh tế của Việt Nam khối nào từ những năm cuối của thập kỳ 80, nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt nào môi nói nên Việt Nam thoát khỏi nghèo nói nên bở và một thập kỳ tăng trưởng kinh tế ấn tượng. Trong suốt khoảng thời gian giới công và Thủ tướng từ năm 1991 nên năm 1997, ông cũng nên vai trò then chốt trong việc cải thiện quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các nước...”².

Toàn bộ quá trình sống và lãnh đạo rất nước thời nói mới cho thấy, Ông là con người của sáng tạo trong một tâm nhìn chiến lược, của hành nên quyết đoán. Tổ hơn 25 năm trước, có nhà báo nổi tiếng Thế Giới nào từng viết về ông như một hiện tượng. Bây giờ chúng ta lại như nên ông như một minh chứng sống nên và thuyết phục cho tính nên nên trong tổ duy lãnh đạo của một con người Nam Bộ tại năng và tâm huyết với dân, với nước./.



² <http://www.vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=134320&Catid=17>